



ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ โดยยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากร และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ดังนี้

๑. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคในกลุ่มเชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) จึงให้บุคลากรทางการศึกษา ถือปฏิบัติดังนี้ ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ หรือล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ โดยเฉพาะก่อนสัมผัสบริเวณ ตา จมูก หรือใบหน้า และสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัส หรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น

๒. ให้บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยรวมถึงการปฏิบัติงานในวิทยาลัยโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิดโดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา และไม่ให้เดินทางไปต่างจังหวัดและเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง

๓. ในการจัดการเรียนการสอน และการสอบให้ใช้รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แบบออนไลน์) และให้ส่งผลการเรียนตามกำหนด

๔. กรณีการรับสมัครเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้รับสมัครรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แบบออนไลน์) หากจำเป็นต้องมีการสอบหรือ การสัมภาษณ์ จะต้องดำเนินการตามมาตรการระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุดและให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวัดโดยเคร่งครัด

๕. ในการปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกรายปฏิบัติ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยการวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ลดการสัมผัส และเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร ทั้งนี้ข้าราชการ และบุคลากรทุกรายต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ในกรณีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิ และต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

๖. ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อสั่งการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายศิริเมศร์ พ็ชราอริยธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี